

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: /SNN&PTNT-KL
V/v tham gia ý kiến về tình hình chấp hành pháp luật của người nộp thuế; tính pháp lý, sự tuân thủ quy định pháp luật quyết định đầu tư dự án của Công ty cổ phần chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thắng.

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Văn bản số 10600/STNMT-QLĐĐ ngày 02/12/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến về tình hình chấp hành pháp luật của người nộp thuế; tính pháp lý, sự tuân thủ quy định pháp luật quyết định đầu tư dự án của Công ty cổ phần chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thắng. Sau khi nghiên cứu Văn bản và hồ sơ có liên quan; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

1. Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế:

Dự án Trang trại tổng hợp Xuân Thắng tại xã Xuân Thắng huyện Thường Xuân của Công ty cổ phần chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thắng đã được UBND tỉnh Thanh Hóa xác nhận không phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng, trồng rừng thay thế hoặc nộp tiền trồng rừng thay thế tại Văn bản số 6789/UBND-NN ngày 16/5/2022.

2. Về phương án bố trí các hạng mục công trình đảm bảo khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại theo quy định của pháp luật về chăn nuôi:

Dự án Trang trại tổng hợp Xuân Thắng tại xã Xuân Thắng huyện Thường Xuân của Công ty Cổ phần chăn nuôi Công nghệ cao Xuân Thắng được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4877/QĐ-UBND ngày 2/12/2021, với quy mô công suất chăn nuôi là 5.000 lợn nái/lứa, 9.600 lợn cai sữa/tháng, là trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Căn cứ quy định tại Điều 5, Thông tư số 23/2019/TT-BNN về khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại, trong quá trình triển khai Dự án, phương án bố trí chuồng trại chăn nuôi và khu xử lý chất thải phải đảm bảo khoảng cách đến khu tập trung xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, khu dân cư tối thiểu là 400 m; trường học, bệnh viện, chợ, nguồn cung cấp nước sinh hoạt cho cộng đồng dân cư, tối thiểu là 500 m.

Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như trên đề nghị Sở tài nguyên và Môi trường tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CCKL.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Đức Thuận

